



ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ของกรมส่งเสริมการเกษตร

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการประเมินจากบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง
เป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ซึ่งประกาศขึ้นบัญชี
เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี ของกรมส่งเสริมการเกษตร นั้น

บัดนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ของผู้ที่สมัครเข้ารับการประเมินในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะและขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง
เป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ดังต่อไปนี้

<u>ลำดับที่</u>	<u>เลขประจำตัว เข้ารับการประเมิน</u>	<u>เลขประจำตัวสอบ แข่งขันได้ในบัญชีเดิม</u>	<u>ชื่อ - นามสกุล</u>
๑	๖	๒๒๐๐๐๓	นางสาวกุลจิรา กลั้วผึ้ง
๒	๔	๒๒๐๐๐๕๗	นางสาวทศพร อ่อนสุวรรณ
๓	๓	๒๒๐๐๐๑๕	นายธัญญา วาสนาทิพย์
๔	๒	๒๒๐๐๐๒๗	นางสาวทิพรดา คงดี
๕	๕	๒๒๐๐๐๔๗	นางสาวพรอนงค์ ภิญโญ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ลำดับที่ ๑ ตามประกาศนี้ ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้าง
ในวันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ๑ กองการเจ้าหน้าที่
ชั้น ๒ อาคาร ๑ กรมส่งเสริมการเกษตร และขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง
เป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ได้ทราบว่า

๑. บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ของกรมส่งเสริมการเกษตรนี้
ใช้ได้จนถึงวันที่บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ยังไม่หมดอายุหรือยังไม่ถูกยกเลิก

๒. ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ของกรมส่งเสริมการเกษตรนี้ จะมีสิทธิได้รับการจัดจ้างก็ต่อเมื่อผู้นั้นยังไม่ถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่าน
การเลือกสรรในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

๓. ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ของกรมส่งเสริมการเกษตรนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิก การขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งดังกล่าว คือ

- ๓.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการจัดจ้างในตำแหน่งดังกล่าว
- ๓.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
- ๓.๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะจัดจ้าง

ในตำแหน่งดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายดนัย ชื่นอารมย์)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร